

việc đăng thông tin không đúng sự thật trên mạng Internet (trường hợp trang web tbd.com.vn của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thái Bình Dương đăng tin doanh nghiệp này động thổ xây dựng dự án khối nhà điều hành các dự án đường cao tốc phía Nam - *Tuổi Trẻ* các ngày 18, 19 và 20-4 đã thông tin), ông Lưu Vũ Hải, cục trưởng Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin - truyền thông), cho biết việc một trang tin thông tin sai sự thật theo quy định chắc chắn phải xử lý.

Tuy nhiên, phải xem xét mức độ sai phạm, thông tin gây hậu quả nghiêm trọng như thế nào.

Theo ông Hải, đây là **website** không thuộc dạng trang tin được cấp phép, không phải trang tin tổng hợp hay website cơ quan báo chí mà chỉ là website nội bộ. Việc thông tin nội bộ, thông tin cá nhân không đúng hay thất thiệt không phải là ít, điển hình như trên các blog. Do đó cần xem xét xem có cá nhân, đơn vị khiếu nại về việc thông tin đó gây hậu quả xấu cho họ hay không. Nếu có cá nhân, đơn vị khiếu nại về sai phạm của website, thanh tra bộ sẽ là đơn vị thanh tra, kiểm tra và xử lý.

Mức xử phạt sẽ căn cứ vào nhiều quy định, như nghị định 28/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, nghị định 02/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, xử phạt theo Bộ luật dân sự, tùy thuộc mức độ và việc khiếu nại của bị hại...

Như *Tuổi Trẻ* đã thông tin, thời gian qua các trang tbd.com.vn, pvn.com.vn (thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN) và petrotimes.vn (thuộc báo Năng Lượng Mới, cơ quan của Hội Dầu khí VN) cùng đăng tải thông tin Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thái Bình Dương ngày 30-3-2012 đã động thổ xây dựng dự án khối nhà điều hành các dự án đường cao tốc phía Nam. Sau khi báo *Tuổi Trẻ* phản ánh thông tin này, Bộ GTVT khẳng định dự án thậm chí chưa đấu thầu, thông tin đưa lên mạng như trên là không chính xác. Cả ba trang mạng nêu trên đã lần lượt gỡ bỏ thông tin vào ngày 19-4.

*theo bao tuổi trẻ*